

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว

๒๕๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๙๐๐๐

๒๖

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีนโยบายในการดำเนินการสอบคัดเลือก ในครั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้ มี การแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๘

โทรสาร. ๐-๔๒๖๑-๒๒๘๔



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นั้น

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก จึงกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต ดังนี้

๑. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับยึดเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินการสอบคัดเลือกโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น

๒. ห้ามมิให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา เก็งข้อสอบ จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด

๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวประจำจุดสำคัญ เช่น ห้องเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบ ห้องจัดทำข้อสอบ ทั้งนี้ ห้ามให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณจุดสำคัญดังกล่าว ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

๔. ในวันสอบคัดเลือก สนามสอบคัดเลือก ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำกระเป๋าหรือของเอกสาร คู่มือหรือตำราต่าง ๆ เครื่องสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปในบริเวณอาคารสอบและห้องสอบ จึงขอให้ผู้เข้าสอบเก็บไว้ในรถส่วนตัว หรือฝากไว้กับญาติ หรือผู้ติดตามเท่านั้น หากเกิดการสูญหายระหว่างดำเนินการสอบคัดเลือก หน่วยสอบจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สูญหายแต่ประการใด

๕. คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวแบบคล้องคอหรือหนีบ เพื่อให้เป็นที่สังเกตและคัดแยกบุคคลของกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยประจำสนามสอบ

๖. ระหว่างรอเวลาสอบ สนามสอบคัดเลือกจะจัดพื้นที่ไว้สำหรับผู้เข้าสอบและผู้ติดตาม และกำหนดขอบเขตบริเวณอาคารสอบ จึงไม่อนุญาตให้คณะกรรมการ หรือผู้เข้าสอบ หรือผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณอาคารหรือห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

๗. คณะกรรมการสอบแข่งขันและผู้เข้าสอบอาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากสนามได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลสนามสอบ โดยใช้มาตรการที่เห็นสมควรแก่ผู้เข้าสอบแข่งขัน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจค้นบุคคล โดยห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ(มือถือ) วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งตำรา หนังสือ เอกสารหรือกระดาษ สิ่งพิมพ์อื่นใดหรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบ

๘. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบวิชานั้น ๆ

๙. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือ เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อในบัญชีผู้เข้าสอบ ณ วันสอบข้อเขียน ให้ตรงกับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

๑๐. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าจะให้ความช่วยเหลือ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบคัดเลือก หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร

โทร. ๐๘๕-๒๐๔๑๓๑๓ (นายมารุต อุปนิสากร)

๒) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร

โทร. ๐๘๑-๒๖๓๔๒๕๕ (นายธนัทพงศ์ ธนพุทธิโรจน์)

เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันและแก้ไขหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร

อนุกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร